

ข้อมูลสำหรับผู้ปกครอง

มหาวิทยาลัยมินนิโซตาก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1851

เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่เป็นศูนย์การวิจัยอันดับหนึ่งของสหรัฐอเมริกา โดยมีการเปิดการเรียนการสอนวิชาเอกกว่า 150 สาขาวิชาสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณาจารย์ที่ได้รับรางวัลจากสถาบันต่าง ๆ และสถานศึกษาที่ทันสมัย มหาวิทยาลัยมินนิโซตาเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติโดยมีนักศึกษาจากทั่วสหรัฐฯ ทั้ง 50 รัฐ และอีก 130 ประเทศ



“นักศึกษามหาวิทยาลัยมินนิโซตาจะอยู่ในการดูแลที่ดีและปลอดภัยแม้อันตรายเล็กน้อย ๆ น้อย ๆ ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ สุขภาพกาย สังคมหรือความปลอดภัย”

— อีซซา ทาเซอร์ ผู้ปกครองนักศึกษานานาชาติจากอียิปต์

ความคุ้มค่า

มหาวิทยาลัยมินนิโซตามีความคุ้มค่าสูง

โดยมีอัตราค่าเล่าเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่แข่งขันได้ในราคาของมหาวิทยาลัยรัฐบาล โดยนักศึกษายังสามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรที่มีอยู่มากมายของมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่เป็นศูนย์การวิจัยระดับโลก ตลอดจนพื้นที่ในเมืองใหญ่ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมินนิโซตายังเสนอทุนการศึกษาแก่นักศึกษานานาชาติ ทั้งที่มีผลการเรียนดีเด่นและนักศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการเงิน

อันดับ

- 10 สถาบันของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เป็นศูนย์การวิจัย Academic Ranking of World Universities
- 41 มหาวิทยาลัยท็อปในสหรัฐอเมริกา Q.S. World University Rankings
- 57 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดทั่วโลก U.S. News and World Report



UNIVERSITY OF MINNESOTA

Driven to DiscoverSM

ทำเลที่ยอดเยี่ยม

มหาวิทยาลัยมินนิโซตาดังอยู่บริเวณใจกลางภูมิภาคเขตเมืองมินนีแอโพลิส และเซนต์พอล ซึ่งเป็นบริเวณที่เรียกว่า "ทรินซิตีส์" ทรินซิตีส์มีความผสมผสานกันระหว่างความเป็นมิตรและความปลอดภัยในเมืองเล็ก กับโอกาสที่ดีของพื้นที่เมืองใหญ่ที่มีชีวิตชีวา

เมืองมินนีแอโพลิสและรัฐมินนิโซตาดัดอันดับเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ดีที่สุดสภาพที่สุดและปลอดภัยที่สุดในสหรัฐอเมริกาอย่างสม่ำเสมอ มหาวิทยาลัยของเราร่วมมือกับเมืองมินนีแอโพลิสและเซนต์พอลเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่านักศึกษาที่มีความปลอดภัยทั้งภายในเขตมหาวิทยาลัยและละแวกใกล้เคียง นักศึกษาสามารถใช้ทางเลือกของระบบขนส่งมวลชนที่หลากหลาย รวมทั้ง รถไฟฟ้าและรถโดยสารประจำทาง นอกจากนี้ยังมีบริการผู้เดินเป็นเพื่อน และบริการรถรับส่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาที่เดินทางคนเดียวทั้งในเขตมหาวิทยาลัยและบริเวณใกล้เคียง



โอกาสในการทำงานและการฝึกงาน
พื้นที่ทรินซิตีส์เป็นแหล่งของบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500 ถึง 15 แห่ง ทำให้นักศึกษามีโอกาสมากมายในด้านการจ้างงานและการฝึกงาน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมินนิโซตายังมีสำนักงานบริการด้านอาชีพที่ให้นักศึกษามีส่วนในกิจกรรมการพัฒนาทางอาชีพที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษา

ได้รับประสบการณ์สูงสุดทั้งด้านวิชาการและการทำงาน และจะช่วยเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาสำหรับการทำงานจริงหลังจบการศึกษา

ความสนับสนุนอย่างเต็มเปี่ยม

การให้คำแนะนำที่ยอดเยี่ยมในทางวิชาการและวิชา

ทีมงานที่สำนักบริการนักศึกษานานาชาติ (ISSS) อุทิศตนเพื่อช่วยให้นักศึกษานานาชาติได้รับประสบการณ์สูงสุดที่มหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถเข้าพบกับที่ปรึกษาของ ISSS เพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องวิชา วิชาการ หรือเรื่องส่วนตัวใด ๆ ที่นักศึกษาอาจมี นอกจากนี้ สำนักบริการนักศึกษานักศึกษานานาชาติยังจัดโปรแกรมต่าง ๆ ที่นักศึกษานานาชาติสามารถได้รับประสบการณ์การเป็นผู้นำ เรียนรู้ทักษะทางวิชาการ ตลอดจนจนพบปะและแบ่งปันวัฒนธรรมของตนกับนักศึกษาคนอื่น ๆ



intlstudy.umn.edu